

(สำเนา)

ประกาศกองกฎหมาย กรมอนามัย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๓๗
กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
(ปฏิบัติราชการที่กองกฎหมาย กรมอนามัย)

ตามที่กองกฎหมาย กรมอนามัย ได้มีประกาศรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๓๗ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (ปฏิบัติราชการที่กองกฎหมาย กรมอนามัย) และประกาศกองกฎหมาย
กรมอนามัย ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการโอนข้าราชการ
พลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่
๒๑๓๗ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน วิธีการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก นั้น

บัดนี้ กองกฎหมาย กรมอนามัย ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๓๗ กลุ่มบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (ปฏิบัติราชการที่กองกฎหมาย กรมอนามัย) ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

๑

นางสาวจรีนันท์ ปานคง

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบว่า

๑. กรมอนามัยจะมีหนังสือขอรับโอนไปยังต้นสังกัดของผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๓๗ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข สำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (ปฏิบัติราชการที่กองกฎหมาย กรมอนามัย)

๒. หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หรือ ก.พ. มิได้รับรองคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ว่าเป็นคุณสมบัติที่ตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) นางณิรณัฐ อภาจารัส

(นางณิรณัฐ อภาจารัส)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย

สำเนาถูกต้อง

(นางมานิตย์ พิรักษา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรมอนามัย

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖